

Số: /KCN-LĐ
V/v hướng dẫn tạm thời một số
nội dung về lao động người
nước ngoài nhập cảnh

Bắc Giang, ngày tháng 02 năm 2022

Kính gửi: Doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp tỉnh.

Thực hiện Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; Văn bản số 2316/UBND-KGVX ngày 20/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Văn bản số 525/UBND-KGVX ngày 10/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh; Văn bản số 541/SYT-NVY ngày 16/02/2022 của Sở Y tế về việc hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh trên địa bàn tỉnh.

Nhằm tăng cường thực hiện công tác quản lý lao động người nước ngoài, đảm bảo thống nhất theo đúng quy định đối với lao động người nước ngoài khi nhập cảnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh hướng dẫn tạm thời một số nội dung về lao động người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc trong các KCN tỉnh như sau:

1. Về hồ sơ, thủ tục đối với lao động nước ngoài nhập cảnh vào làm việc do doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp tỉnh bảo lãnh

- Thực hiện theo các quy định tại Văn bản số 12/KCN-LĐ ngày 06/01/2022 của Ban Quản lý các KCN về việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát về nhập cảnh và quản lý lao động nước ngoài.

- Hồ sơ đề nghị nhập cảnh ngoài các văn bản, tài liệu theo quy định tại Văn bản số 12/KCN-LĐ ngày 06/01/2022 của Ban Quản lý các KCN thì doanh nghiệp phải có nội dung cam kết thể hiện trong văn bản đề nghị nhập cảnh về chấp hành các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ, UBND tỉnh Bắc Giang và Sở Y tế tỉnh Bắc Giang (*Văn bản số 525/UBND-KGVX ngày 10/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Văn bản số 541/SYT-NVY ngày 16/02/2022 của Sở Y tế...*); riêng các trường hợp người lao động nước ngoài tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú trên địa bàn tỉnh Bắc Giang mà không phải là khách sạn, nhà

ngiht thì phải có thêm Bản cam kết về chấp hành công tác phòng, chống dịch Covid-19 riêng (*theo mẫu đính kèm*).

- Trước khi nộp hồ sơ đề nghị nhập cảnh, doanh nghiệp chủ động lựa chọn nơi cách ly hoặc nơi theo dõi sức khỏe đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định của ngành y tế tại Văn bản số 525/UBND-KGVX ngày 10/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và Văn bản số 541/SYT-NVY ngày 16/02/2022 của Sở Y tế. Chỉ đề nghị thay đổi địa điểm cách ly hoặc nơi theo dõi sức khỏe trong trường hợp thực sự cần thiết¹; trường hợp thay đổi địa điểm cách ly hoặc nơi theo dõi sức khỏe trong địa bàn tỉnh Bắc Giang thì doanh nghiệp có người nhập cảnh làm văn bản thông báo việc thay đổi nơi lưu trú gửi đến: Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Ban Quản lý các KCN và nơi lưu trú đã được chấp thuận trước đây (*gửi trước ít nhất 03 ngày tính đến ngày nhập cảnh*); trường hợp thay đổi địa điểm cách ly hoặc theo dõi sức khỏe ngoài địa bàn tỉnh Bắc Giang phải gửi văn bản đề nghị về Ban Quản lý các KCN để tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh² (*gửi trước ít nhất 05 ngày làm việc tính đến ngày nhập cảnh*).

2. Về thực hiện đưa đón và các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe đối với lao động nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam

- Sau khi doanh nghiệp được Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản về đề nghị giải quyết nhập cảnh cho lao động người nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Bắc Giang, doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức đưa đón, quản lý, cách ly, theo dõi y tế người nước ngoài sau nhập cảnh trở về địa phương, bố trí phương tiện và chủ động đưa đón lao động nước ngoài và thân nhân nhập cảnh vào Việt Nam về nơi lưu trú đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. **Trước ít nhất 03 ngày**, tính đến ngày lao động người nước ngoài và thân nhân nhập cảnh vào Việt Nam, doanh nghiệp phải gửi danh sách chính thức lao động người nước ngoài, thân nhân nhập cảnh (*theo biểu mẫu 01*) cho Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh (*qua đồng chí Đàm Thị Hà - Chuyên viên Phòng Quản lý Lao động - SĐT 0987884012*), Sở Y tế, Trung tâm y tế các KCN, Trung tâm y tế các huyện, thành phố, khách sạn, nhà nghỉ (*có người lao động nước ngoài về cách ly, theo dõi sức khỏe*) và các cơ quan chức năng có liên quan để tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát theo quy định.

¹ Do để đảm bảo sức khỏe, lưu trú cùng gia đình, nơi lưu trú đã lựa chọn và được chấp thuận không đảm bảo theo yêu cầu hoặc không đáp ứng được số lượng.

² Doanh nghiệp phải chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố có lao động người nước ngoài về cách ly hoặc theo dõi sức khỏe để được chấp thuận, quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của tỉnh, thành phố đó.

- Thực hiện đưa đón và các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe đối với lao động nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam theo Văn bản số 525/UBND-KGVX ngày 10/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh; Văn bản số 541/SYT-NVY ngày 16/02/2022 của Sở Y tế về việc hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh trên địa bàn tỉnh và đảm bảo đúng Bản cam kết của doanh nghiệp về đưa đón, quản lý, cách ly, theo dõi y tế người nước ngoài sau nhập cảnh trở về địa phương.

- Không bố trí theo dõi sức khỏe đối với người lao động sau khi nhập cảnh tại trụ sở, nhà khách của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh³.

- Người nhập cảnh phải đem theo Giấy chứng nhận tiêm chủng, Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 và các giấy tờ có liên quan để phục vụ cho cơ quan chức năng kiểm tra, công nhận và áp dụng thời gian theo dõi sức khỏe theo quy định.

- Doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với khách sạn, nhà nghỉ, tổ chức, đơn vị quản lý nơi lưu trú liên hệ với Trung tâm y tế các KCN, Trung tâm y tế các huyện, thành phố có lao động nước ngoài nhập cảnh về lưu trú thực hiện kiểm tra, công nhận Giấy chứng nhận tiêm chủng và Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 để áp dụng thời gian theo dõi sức khỏe, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch cho người nhập cảnh theo quy định.

Giao cho Phòng Quản lý Lao động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát doanh nghiệp trong các KCN tỉnh tổ chức thực hiện theo quy định.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp yêu cầu doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp tỉnh thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ với Phòng Quản lý Lao động để được giải đáp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Lãnh đạo Ban;
- Sở LĐTB&XH, Sở Y tế, Công an tỉnh;
- Phòng QLLĐ;
- Lưu VT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Xuân Ngọc

³ Doanh nghiệp trong các KCN, đến nay chưa có trụ sở, nhà khách nào được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng theo quy định để cho người lao động lưu trú.